

บจ.ในmaiย้ายเทรดSET เปิดทางสถาบันถือหุ้นเพิ่มเสถียรภาพ

ผู้จัดการรายวัน360° - บจ.ในตลาดหลักทรัพย์ mai หายย้ายเข้าเทรดบนกระดาน SET ผู้บริหารส่วนใหญ่เผยหวังเปิดทางให้นักลงทุนสถาบัน หรือ กองทุน เข้ามาถือหุ้นได้มากขึ้น อีกทั้งเพิ่มเสถียรภาพให้กับหุ้นและเพิ่มความเชื่อมั่นให้บริษัท อันจะทำให้พันธมิตรคู่ค้าสนใจในการร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พร้อมเดินหน้าตามแผนปี 64

ปี 2563 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือแม้แต่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง SET และ mai ต่างได้รับผลกระทบทำให้ผลประกอบการทรุดเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมทั้งหลายประเทศก็ไม่ต่างกัน ทำให้ระบบเศรษฐกิจนิ่งงัน การทำมาค้าขายไม่ขยับแต่กระนั้นก็ยังต้องพยายามขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นไป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai แม้จะเป็นหุ้นตัวเล็กด้วยทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้สูงมากเหมือนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ที่ค่อยๆ เติบโต มักจะขยับสู่การขยายเข้าไปเทรดใน SET เพื่อเพิ่มโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา คือบริษัท ตรีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แม้เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai เมื่อ 22 มีนาคม 64 และเทรดอยู่ในกระดานmaiไม่ถึง 2 ปี แต่ด้วยเพราะหวังจะเปิดทางให้นักลงทุนสถาบัน หรือกองทุน เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ

นายสุชสันต์ ยะคะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAYO เผยว่า CHAYO มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งผลประกอบการที่โดดเด่น ทุนจดทะเบียน มูลค่าการซื้อขาย และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือสถาบันเข้ามาลงทุนในหุ้น CHAYO ได้ง่ายขึ้น เพราะที่ผ่านมามีหลายกองทุนสนใจอันจะช่วยเสริมศักยภาพให้ CHAYO แข็งแกร่ง รวมถึงเติมเต็มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและพันธมิตร และตลอดระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของ CHAYO เติบโตต่อเนื่องทั้งในแง่ของรายได้และกำไรสุทธิ ขณะปัจจุบัน CHAYO มีหนี้ต่อมูลค่าที่ซื้อหุ้นมาบริหารเพิ่มได้กว่า 15,500 ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นปี2563

บริษัทมีหนี้ต่อมูลค่าที่ซื้อมาเพื่อบริหารไม่น้อยกว่า 63,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2564 CHAYO ตั้งงบลงทุนไว้ 1,200 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นด้วยคุณภาพ หรือ NPLs จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่ม คาดจะได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท และเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) กับพันธมิตรเพื่อเป็นช่องทางระดมเงินลงทุนซื้อหุ้นเข้า

มาบริหารเพิ่ม คาดเห็นความชัดเจนต้นปี 2564 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เป็นหุ้นเกือบสุดท้ายของปีนี้ที่ได้ย้ายการเทรดจากตลาดmai เข้ามาเทรดในกระดาน SET เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหวังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศเข้าลงทุนเสริมสภาพคล่อง พร้อมโชว์ผลงาน 3 ปีโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร แยมแผนผลักดันนำแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่ม JKN สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

จักรพงษ์ จักรจากาธิปัตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN เผยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ JKN ในระยะยาวและรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และหลังจากย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET บริษัทมีแผนผลักดัน (Synergy) นำแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่ม JKN และความเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่คอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียน มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากการสื่อสารการตลาด และสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ดีให้แก่กลุ่มพร้อมปรับทัพบริษัทในเครือให้อยู่ในกรอบและขอบเขตเดียวกัน อีกทั้งจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่เพื่อลุยในหลากหลายธุรกิจถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจ คาดจะจดทะเบียนกลางปี 2564 ซึ่ง JKN เตรียมงบประมาณปี 2564 กว่า 1,000 ล้านบาทใช้ลงทุน ด้านคอนเทนต์ 900 ล้านบาท และสินค้าคอมเมอริเชียล 100 ล้านบาท

สำหรับ AGE หรือบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ย้ายเข้าไปเทรดใน SET เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อเปิดทางให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนเพิ่มสภาพคล่อง หลังจากบริษัทขับเคลื่อนธุรกิจด้านหิน-โลจิสติกส์นำ-บก-พลังงานครบวงจร จนสร้างผลประกอบการแข็งแกร่ง ด้วยตัวเลขผลกำไรในเมื่อกว่า 700 ล้านบาท

พนม วรรณสถาพร ประธานกรรมการบริหาร AGE เผยว่า การย้ายเข้าไปซื้อขายใน SET เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนสถาบันที่สนใจเข้ามาถือหุ้นของ AGE และตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ AGE อยู่ในตลาด mai ผลงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงเดินหน้าลงทุนธุรกิจด้านหิน โดยการมุ่งเน้นการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการต่อเนื่อง เพื่อให้บริการครบวงจร อีกทั้งศึกษาการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในโครงการขายไอ้หน้า และโรงไฟฟ้า เพิ่มหลายโครงการ คาดจะลงทุนปี 2564 ผ่าน

การลงทุนในบริษัทร่วมทุน ภายใต้บริษัท แอท เอนเนอจี้ โซลูชั่น จำกัด

สำหรับ ACG หรือบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คืออีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้เทรดใน SET เมื่อ 1 กรกฎาคม ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ หลังจากเข้ามาเทรดในตลาดmai เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 ด้วยหวังว่าการย้ายเข้าไปซื้อขาย SET บริษัทมีความต้องการให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาถือครองหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยปัจจุบันการกระจายผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ 24% และครอบครัวถือหุ้น 74% ซึ่งหากนักลงทุนสถาบัน หรือพันธมิตรที่มีศักยภาพและช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็พร้อมขายหุ้นออกมาบางส่วน

ภานุมาศ รังคกุลณัฐวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACG เผยว่า ACG ยังคงเดินหน้าได้ตามแผนที่ตั้งไว้ โดยจะเน้นในส่วนของการบริการซ่อมบำรุง เนื่องจากจะเป็นธุรกิจช่วยสนับสนุนการเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่ "FASTFIT" ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และด้วยเงินลงทุนที่ต่ำ จึงกระจายสาขาให้ทั่วภูมิภาคได้รวดเร็ว ด้วยเงินลงทุนราว 30-50 ล้านบาท และจะขยายสาขาให้ครบ 15 แห่ง และอีกหนึ่งบริษัทที่ย้ายไปเทรดใน SET ในวันเดียวกันกับ ACG คือบริษัท ยูไนเต็ดเพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ที่เข้าไปเทรดในกลุ่มทรัพยากร ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าช่วยสร้างความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

และบริษัทมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าในโครงการต่างๆ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันหันมาสนใจมากขึ้นด้วย

หลังจากเข้าเทรดใน SET แล้วนั้น UPA ได้รุกลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (B-Solar) ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเวียดนาม ลัดส่วน 83.33% มูลค่า 748.99 ล้านบาท ที่จะรับรู้รายได้ และกำไรเข้ามาทันที รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และลมในและต่างประเทศ 2-3 โครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ส่งผลให้ UPA ต้องเพิ่มทุน 4 พันล้านบาท พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อเดือนตุลาคม เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้าง

ทางด้านการเงิน และยังเพิ่มอีก 400 ล้านบาท เพื่อนำเงินเข้าลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มเวียดนามล่าสุด ซื้อหุ้น 33.84% ใน One Central Tower Company Limited (One Central Tower) ราคา 450 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วิษญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UPA เผยว่า ผลงานปี 63 คาดว่า UPA จะเกิรรื่นอะราวดี เพราะผลจากการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ จะช่วยผลักดันรายได้และกำไรช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างมีศักยภาพ ขณะความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าที่เมียนมา โครงการโรงไฟฟ้ากัมพูชาติดกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว

สำหรับหุ้นตัวแรกที่เทรดในตลาด mai

ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายเข้าไปเทรดใน SET ของปี 2563 เมื่อ 19 ก.พ. คือหุ้น UAC หรือบริษัท ยูเอซี โกลบอล ย้ายเข้าเทรด ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หลังจากตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เทรดใน mai ชับเคลื่อนธุรกิจ ในการสร้างการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก 767 ล้านบาทในปี 2010 เป็นกว่า 2,800 ล้านบาทในปี 2019 และปันผลต่อเนื่องทุกปีแถม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน 4 ปีติดต่อกัน และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” สะท้อนที่ชัดเจนถึงทิศทางทางทำธุรกิจของ UAC ได้เป็นอย่างดี

ชัยพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ UAC เปิดเผยว่าการย้ายไปซื้อขายใน SET จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มากขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มเสถียรภาพและหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยังคงเดินหน้าตามแผนปี 2563-2566 จะลงทุนต่อเนื่องด้านพลังงานสะอาด Green Chemical และธุรกิจเทรดดิ้ง พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566แตะระดับ 5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่มีแผนขอย้ายเข้าไปซื้อขายใน SET อย่างบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ SPA และบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เป็นต้น ส่วนบริษัทที่เข้าไปเทรดในกระดาน SET สมใจผู้บริหารต่างมุ่งมั่นเดินหน้าตามแผนงานในปี 64 เพื่อสร้างผลงานที่ดีต่อเนื่อง.